



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 36/ 2564

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งที่ 74/2563 และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ตามที่โรงเรียนได้ออกคำสั่งที่ 74/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ โรงเรียนกรับใหญ่ ว่องกุศลกิจพิทยาคม เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19 ทำให้การดำเนินการมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดจากกำหนดการเดิม ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

**กรรมการอำนวยการ**

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรม	ชัยฉัตรพรสุข)	ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ)	รองประธาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	(อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ	ทองอาจ)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(อาจารย์อศินา	จินดารัตน์)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(อาจารย์วิมลมาศ	อำพลพงษ์)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(อาจารย์ณัณยา	ตรงประเสริฐ)	กรรมการ
นายกมลภพ เจนสุทธิเวชกุล			กรรมการและเลขานุการ

**กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย**

อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ	ทองอาจ	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมิ่ง	กรรมการ
อาจารย์ ดร.สันติวัฒน์	จันทรีไธ	กรรมการ
อาจารย์นวพร	สุรนาคะพันธุ์	กรรมการ
อาจารย์สุวิตรา	เลิศวรรณวิทย์	กรรมการ
อาจารย์อินทร์วุธ	เกษตระชนม์	กรรมการ
อาจารย์นาวิณี	หล้าประเสริฐ	กรรมการ
อาจารย์สมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต	กรรมการ
อาจารย์มณีกา	ชูทอง	กรรมการ
อาจารย์อนุรักษ์	อินโองการ	กรรมการ
อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์	กรรมการ
อาจารย์ศุภกร	ชวาลกิจ	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ**

อาจารย์อศินา	จินดารัตน์	หัวหน้า
อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร	กรรมการ
อาจารย์สุดธิดา	ศรีจันทร์	กรรมการ
อาจารย์ณัฐมน	ศรีสุข	กรรมการ
อาจารย์สุพิศันท์	ฝีกฝน	กรรมการ
อาจารย์เชน	พันธะสา	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์**

อาจารย์วิมลมาศ	อำพลพงษ์	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนิตา	นำแสงวานิช	กรรมการ
อาจารย์ธนพัฒน์	ทองมา	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

อาจารย์นัยนา	ตรงประเสริฐ	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยการ	ศิรีรัตน์	กรรมการ
อาจารย์สายสวาท	สุวัฒน์กัญญา	กรรมการ
อาจารย์โกเมศ	นาแจ้ง	กรรมการ
อาจารย์วิทยา	อินโท	กรรมการ
อาจารย์รัฐภิกษา	ตั้งพุทธิพงศ์	กรรมการ
อาจารย์จักรกฤต	ภูงศ์ประเวศ	กรรมการ
อาจารย์ปริญวัฒน์	ธรรมา	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายการเงิน**

นางสัททยา	เกาวะนิต	หัวหน้า
นางสาวอาภัสรา	จันทร์ดี	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายงบประมาณ**

อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล	หัวหน้า
อาจารย์ณภากาษ	พรหมแก้วงาม	กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์	กรรมการ
นางสาวมยุรี	มาสา	กรรมการ
นางสาวปัทมา	ชูชื่น	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายพัสดุ**

นางสาวมนัสวี	ประทุมทิพย์	หัวหน้า
นางสาวเบญจวรรณ	จันทร์ไต้	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์**

นายพิเชษฐ์	ล่ามกิจจา	หัวหน้า
นายสังวาลย์	บุตรกันหา	กรรมการ
นางสาวสุรัตน์	ไชยพัฒน์	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ**

นายพรชัย	นระศรี	หัวหน้า
นายประมวล	พะยอมหอม	กรรมการ
นายธีระยุทธ	อุทกะปิ่นชานนท์	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายประเมินผล**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ	กรรมการ
นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

**พรพรม ชัยฉัตรพรสข**

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์